



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
3 ตุลาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, nationtv, thebangkokinsight, thailandplus, mcot, ทวีช่อง NBT)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ เป็นประธานการประชุมคกก.อำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ เรื่องการจัดตั้งสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพ (Wellness Quarantine : WQ) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบาย Wellness Program โดยอยู่ระหว่างการรับสมัครกิจการเมดิคอลสปา และกิจการเพื่อสุขภาพอื่นๆ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด และกักกันตัว 14 วัน ประเมินการว่าจะสร้างรายได้ 195 ล้านบาท หลังดำเนินการเรื่อง AHQ ตั้งแต่เดือนก.ค. 2563 มีชาวต่างชาติเข้ามารับการรักษาลแล้ว 1,120 ราย เกิดรายได้ 114 ล้านบาท และกำลังจะเดินทางเข้ามาอีก 2,220 ราย ประเมินการรายได้ไปอีก 360 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังเห็นชอบในหลักการ เรื่องการเตรียมเปิดสนามบินหลักอีก 4 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย และอุตะเถา เพื่อรองรับ Medical Program ในลักษณะเที่ยวบินเช่าเหมาลำ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, nationtv, thailandplus

-นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา และ นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำข้อปฏิบัติแบบวิถีชีวิตใหม่สำหรับศาสนสถาน ผู้จัดการ พระสงฆ์ และผู้ร่วมเทศกาลวันออกพรรษา ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. กล่าวในวันเข้ารับตำแหน่ง ว่า วันที่ 5 ต.ค.นี้ จะประชุมทางไกลมอบนโยบาย 9 ข้อให้กับบุคลากร สร.ในส่วนภูมิภาค โดยนโยบายเร่งด่วน คือ การสร้างความมั่นใจในการต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด 19 ในระลอกถัดไป ซึ่งได้มอบหมายให้ว่าที่อธิบดีกรมควบคุมโรค จัดทำภาคทัศน์ของการระบาดระลอกที่ 2 เพื่อให้ประชาชนเห็นภาพที่จะเกิดขึ้น โดยการระบาดระลอกที่ 2 ไม่น่าจะมีมีการปิดเมือง เพราะมีมาตรการทางสังคมที่ร่วมกันปฏิบัติอยู่แล้ว ส่วนวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในปีแรกที่มีวัคซีนจะจัดหาไว้ร้อยละ 50 ของประชากร อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนทุกคนยังสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเสมอ และขอให้ชาวสาธารณสุขกว่า 4 แสนคน เป็นตัวอย่างให้ประชาชน 100%

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการเดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวอิศรา, thebangkokinsight, thainews, one31, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, businessstoday, bluechiptai, sanook, kapook, thaiPBS, workpointtoday, acnews)

-ศบค. รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศวันที่ 2 ต.ค. พบผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย เดินทางมาจากชูดานใต้ 1 ราย อินเดีย 2 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย และญี่ปุ่น 1 ราย เข้าพัก State Quarantine ผู้ป่วยสะสม 3,575 ราย รักษาหายแล้ว 3,354 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) มีเลขาธิการ สมช. เป็นผู้อำนวยการ โดยเป็นองค์กรปฏิบัติการของ ศบค. มีหน้าที่ขับเคลื่อน เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการที่รัฐบาลหรือศบค.กำหนด, กลั่นกรองเสนอแนะแนวทางการดำเนินการต่อศบค., บูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการ และศูนย์ปฏิบัติการต่างๆ ภายใน ศบค. ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่งเอกสาร ข้อมูล ความเห็น หรือ สิ่งอื่นใดที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของ ศปก.ศบค. ส่วนคำสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือ มาตรการใดๆ ที่ออกภายใต้หน้าที่และอำนาจของสำนักงานประสานงานกลาง และมีผลอยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป รวมถึงให้ ศปก.ศบค.พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของคำสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือมาตรการดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี สั่งชาวสังขละบุรี สวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เนื่องจากชายแดนเมียนมาเป็นพื้นที่ระบาด ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, innnews

-พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะผอ.ศบค.กทม. ย้ำต้องใส่หน้ากากอนามัย トラบไคที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่มี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ เป็นประธาน พิจารณารณณ์มีการแจ้งข้อกล่าวหา นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน กับพวกรวม 18 ราย ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ในการจัดซื้อชุดของใช้ประจำวันในราคาสูง โดยมีมติชี้มูลความผิดนายนิรันดร์กับพวกรวม 15 ราย ส่วนอีก 3 ราย ถูกกัไว้เป็นพยาน ในส่วนของคดีอาญา จะส่งเรื่องไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาส่งฟ้องต่อศาลฎีกา

## ประเด็นข่าว

แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สำหรับความผิดทางวินัย จะส่งเรื่องไปให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด

-มีรายงานว่า นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างพำนักที่ประเทศดูไบ ได้รับการรักษาโดยใช้แพทย์จากหลายรพ. และย้ายสถานที่รักษามาแล้ว 5 รพ. จนหายจากอาการป่วย

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.แนวคิดลดระยะเวลาการกักตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง NBT

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รมว.ก.การท่องเที่ยว ประชุมคณะอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ โดยที่ประชุมได้รายงานรายได้จาก Alternative Hospital Quarantine ถึงวันที่ 2 ต.ค. มีผู้เดินทางเข้ามา 1,149 คน สร้างรายได้กว่า 114 ล้านบาท จึงมีแนวคิดลดระยะเวลาการกักตัว แต่จะทำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

#### 2.การควบคุมการระบาดของโรคโควิด19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, คมชัดลึก, สปริงนิวส์, workpointtoday

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ข้อความ ระบุ การระบาดของโรคโควิด 19 ในแต่ละประเทศ จะเริ่มจากตัวเมืองแล้วค่อยไปสู่ชนบท เห็นได้ชัดเจนจากประเทศพม่า ที่เริ่มทางตะวันตก เข้าหัวเมืองชายทะเล แล้วเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุกสัปดาห์ และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 300 คน หรือประมาณ 2.3 % ถ้าเชื้อหลุดเข้ามาจะควบคุมการระบาดได้ยาก ขอให้เราควบคุมและดูแลได้อย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอฟฟริก, จส.100) ทวีช่อง Thaipbs, NBT, TNN

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ของประเทศไทยปัจจุบันมีผู้ป่วย 3,575 ราย แต่ที่มิวิขาการคาดว่าประเทศไทยน่าจะจะมีผู้ป่วยประมาณ 6,000 คน ซึ่งสถานการณ์ของเมียนมาเป็นตัวกดดันสำคัญของไทยว่าจะมีการระบาดเข้ามา ซึ่งหากเรามีระบบควบคุมป้องกันโรค มีการจัดการที่ดีในระยะเวลาที่เหมาะสม ก็จะควบคุมการระบาดในประเทศได้ แต่หากปล่อยให้ลักลอบเข้ามา ความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดในประเทศจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลพบว่า การดำเนินการมาตรการควบคุมโรคที่ล่าช้า จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการควบคุมโรคมากที่สุด โดยหากการสอบสวนควบคุมโรคล่าช้าน้อยกว่า 1 วันหลังพบผู้ป่วย จะมีประสิทธิผลในการควบคุมโรค ร้อยละ 79.9 แต่หากล่าช้า 3 วัน ประสิทธิภาพเหลือร้อยละ 41.8 และหากล่าช้า 7 วัน ประสิทธิภาพจะเหลือเพียงร้อยละ 4.9 เพราะฉะนั้น การตรวจเจอผู้ติดเชื้อได้เร็วจะส่งผลโดยตรงต่อการควบคุมโรคไม่ให้ระบาดและแพร่ออกไปในวงกว้าง จึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสอดส่องการเข้าเมืองผิดกฎหมาย

#### 3.ชายเมียนมามีใช้สูงลักลอบเข้าไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์(คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv.)

-ทหารกองร้อย ค.หนัก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 อ.แม่สอด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ตม.ตาก ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ สสอ.แม่สอด จับกุมชายเมียนมาลักลอบเข้าเมือง 2 คน อายุ 30 ปี และ 20 ปี ที่บริเวณบ้านถุงทอง ชุมชนวัดหลวง ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ให้การว่าลักลอบเข้ามาในประเทศไทยผ่านบริเวณสะพานมิตรภาพ ไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 โดย 1 ราย มีใช้สูง หน่วยงานสาธารณสุขได้นำตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด 19

#### 4.ผลตรวจคนใกล้ชิดผู้ป่วยเมียนมา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า)

-หลัง สธ.เมียนมา ยืนยันผลการตรวจนายอ็อก กะ โทน ชาวเมียนมา อายุ 17 ปี อาศัยอยู่หมู่บ้านยิวดีดี ห่างจากตัวอำเภอพญาทองชู ประมาณ 5 กม. ติดเชื้อโควิด 19 เป็นรายแรก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ตรงข้ามบ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พร้อมกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด 60 คน ล่าสุด ทางกรมเมียนมาเผยแพร่เอกสารรายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ของรพ.ย่างกุ้ง โดยชาวบ้านพญาทองชู 33 คน แพทย์พยาบาลรพ.พญาทองชู 12 คน และเจ้าหน้าที่กู้ภัยพญาทองชู 15 คน ผลตรวจเป็นลบ ขณะที่ สสอ.สังขละบุรี สุ่มเก็บน้ำลายชาวบ้านกลุ่มเสี่ยง 100 คน ตรวจหาเชื้อ คัด 3 วันรู้ผล

#### 5.คนไทยป้องกันตัวลดลง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน บทนำ, เว็บไซต์ thestandard, ทวีช่อง NBT, TNN

-พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษก สธ. กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้สำรวจการรับรู้ ทักษะคิด และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เรื่องโรคโควิด 19 ทั้งหมด 21 ครั้ง พบว่า ประชาชนมีแนวโน้มมีพฤติกรรมสุขภาพลดลง จากที่เคยสูงสุดร้อยละ 93.5 เหลือ ร้อยละ 66.9 ส่วนการสวมหน้ากากเมื่อมีอาการป่วย มีแนวโน้มคงที่คือร้อยละ 91 ส่วนการเลิกสวมหน้ากาก ประชาชนตอบว่าจะสวมหน้ากากต่อเนื่อง ลดลงเหลือร้อยละ 55.3 จะเลิกสวมหน้ากากเมื่อไม่มีรายงานผู้ป่วยในประเทศร้อยละ 43.7 ไม่มีรายงานในต่างประเทศ ร้อยละ 37.7 จึงขออย่าให้ประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเข้มข้น

#### 6.เมกกะเตรียมเปิดรับผู้แสวงบุญ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ซาอุดีอาระเบีย จะเปิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสวงบุญอุมเราะห์ตลอดทั้งปี โดยผู้แสวงบุญจะถูกแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มเพื่อรับประกันการเว้นระยะห่างทางสังคมภายในมัสยิดหลวงในเมกกะ ส่วนผู้มาเยือนจากต่างประเทศจะได้รับอนุญาตตั้งแต่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป โดยอาจได้รับอนุญาตให้เข้า

## ประเด็นข่าว

มีสถิติเพิ่มเป็น 60,000 คน

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, บ้านเมือง, สำนักข่าวอินโฟเควส, thebangkokinsight, MCOT, xinhuathai, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, จส.100, efinancethai, nationtv.)

-**สหรัฐฯ** ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนางเมลาเนีย ทรัมป์ ภริยา มีผลตรวจโควิด 19 เป็นบวก ประกาศกักตัวทันที ด้านรัฐวิสคอนซิน มีผู้ป่วยรายใหม่สูงเป็นประวัติการณ์ ขณะที่รัฐนิวยอร์กพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในพื้นที่ 20 แห่งที่เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาด ส่วนซานฟรานซิสโก ตั้งแต่เดือนมี.ค. พนักงานแอมะซอน ติดเชื้อมากกว่า 19,800 คน

-**ญี่ปุ่น** มีแผนจัดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้เพียงพอภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 เพื่อฉีดให้กับพลเมืองชาวญี่ปุ่นทุกคน

-**เมียนมา** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,142 ราย ผู้ติดสะสม 15,525 ราย ผู้เสียชีวิต 353 ราย โดยผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 4 เท่าในเดือนส.ค. นับตั้งแต่พบการแพร่ระบาดที่รัฐยะไข่ ขอให้ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วบริจาคพลาสมาเพื่อนำมารักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

-**มาเลเซีย** ชาวมาเลเซียใช้สื่อสังคมออนไลน์ประณามนักการเมืองละเมิดมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมและไม่ยอมกักตัว หลังจากผู้ป่วยรายวันเพิ่มขึ้น

-**ออสเตรเลีย** ตกลงเปิดแหล่งท่องเที่ยวให้ชาวนิวซีแลนด์เข้าชมตั้งแต่ 16 ต.ค.นี้

-**เกาหลีใต้** พบผู้ป่วยใหม่ 63 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในท้องถิ่น 53 ราย อีก 10 ราย เป็นกลุ่มผู้โดยสารจากต่างประเทศ ยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อนในช่วงวันหยุดเทศกาลชูกอกหรือวันขอบคุณพระเจ้า โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมระดับ 2 ห้ามชุมนุมในอาคารสาธารณะเกิน 10 คน และห้ามชุมนุมนอกอาคารเกิน 100 คน

-**ฝรั่งเศส** ประกาศยกระดับเตือนภัยในกรุงปารีสเป็นระดับสูงสุด

-**อินเดีย** พบผู้ป่วยรายใหม่ 81,484 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีกกว่าพันราย

-**ลาว** ขยายเวลาปิดด่านชายแดน สกัดโควิด-19 ไปจนถึงสิ้นเดือน

-**ฟิลิปปินส์** มีผู้ป่วยรายใหม่อีก 2,415 ราย ผู้ป่วยสะสม 314,079 ราย เป็นอันดับที่ 20 ของโลก

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อรวม 34,526,799 ราย เสียชีวิตรวม 1,028,483 ราย รักษาหายรวม 25,696,571 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อ 7,494,671 ราย เสียชีวิต 212,660 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 6,397,896 ราย เสียชีวิต 99,833 ราย บราซิล ติดเชื้อ 4,849,229 ราย เสียชีวิต 144,767 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 1,194,643 ราย เสียชีวิต 21,077 ราย โคลอมเบีย ติดเชื้อ 835,339 ราย เสียชีวิต 26,196 ราย

### การโยกย้าย นพ.ชาญชัย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, nationtv.

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ลงนามคำสั่งให้ นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล กลับไปปฏิบัติราชการเป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น โดยระบุว่า การสอบสวนผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่อยู่ระหว่างรอผลการสอบสวน เพื่อให้การบริหารงานของส่วนราชการสามารถดำเนินงานได้อย่างเรียบร้อย เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงมีคำสั่งให้กลับไปปฏิบัติราชการสังกัดเดิม โดยในแวดวงสาธารณสุขได้มีการแชร์คำสั่งซึ่งยังไม่ได้ลงเลขที่ ล่าสุดเพจวงใน สาธาได้โพสต์ลงในเพจ พร้อมทั้งแท็ก นพ.เกียรติภูมิ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ด้านเพจสมาพันธ์แพทย์ รพศ./รพท.ได้โพสต์ลงเพจตนเองเช่นกัน

### นโยบายปลัด สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า วันที่ 5 ต.ค.นี้ จะประชุมทางไกลมอบนโยบาย 9 ข้อ ให้กับบุคลากร สธ.ในส่วนภูมิภาค โดยมี 5 ข้อที่เป็นนโยบายเร่งด่วน ได้แก่ 1.สร้างความมั่นใจในการต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด 19 ในระลอกถัดไป 2.เศรษฐกิจสุขภาพ ในรูปแบบ Service Hub โดยนำการทำงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมากระตุ้นและขับเคลื่อน 3.ระบบสุขภาพ เน้นเรื่อง Sharing Care เพื่อการส่งเสริมป้องกันดูแลสุขภาพ คุณภาพการบริการ และเน้นส่วนเชื่อมต่อบริการปฐมภูมิ 4.ระบบบริการก้าวหน้า ยกระดับสู่ Innovative Healthcare Management เน้นเรื่อง Healthcare มากกว่า Sickcare และ 5.บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีความต่อเนื่อง ด้วยการสร้างอัศวิน สธ. ขับเคลื่อนค่านิยม "รัก สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจสาธารณสุข"

### ปัญหาสิทธิบัตรทองในกทม.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.อดิศักดิ์ ภัฒิตาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผย ยินดีให้บริการผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ได้รับผลกระทบกรณีสปสช.ยกเลิกสัญญาหน่วยบริการเอกชนใน กทม. ผู้มาใช้สิทธิไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ด้านผอ.สำนักแพทย์ กลาโหม เผย รพ.กลาโหม 5 แห่ง พร้อมให้บริการปชช. สิทธิบัตรทองในกทม. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

### สั่งสอบ รพ.เอกชนในเชียงใหม่ รักษาผู้ป่วยเสียชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงกรณี นายธีระวุฒิ หงส์สุวรรณกร ขอความเป็นธรรมหลังภรรยาเข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชน และมีการฉีดยาที่รังสีเพื่อเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จนเกิดอาการแพ้และเสียชีวิต ว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

## ประเด็นข่าว

ข้อเท็จจริงแล้ว โดยตรวจมาตรฐานของรพ.เอกชนดังกล่าว และขอประวัติผู้ป่วย เอกสารทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นพบว่า ผู้เสียชีวิตมีประวัติการปวดหัวทั้งท้องและสลับเวลาปัสสาวะ มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายเมื่อต้นเดือน ก.ย. 2563 จึงเชื่อว่าไม่มีการตั้งครรภ์ รวมถึงไม่มีประวัติการแพ้ยาและอาหารใด ๆ จึงส่งตรวจ CT Scan ทั้งนี้ กรมฯ จะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแพทย์สภาตรวจสอบมาตรฐานการรักษา เพื่อให้กระจ่างในสาเหตุการตาย และคลายข้อสงสัยฝ่ายญาติว่ามีการช่วยเหลือผู้ป่วยตามมาตรฐานหรือไม่ หากพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะดำเนินการดำเนินจริยธรรมกับแพทย์และผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

### คดีเครื่องตีมแอลกอฮอล์

**สื่อแนะนำ** : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(มติชน, ThaiPBS, Workpointtoday)

-เครื่องถ่ายภาพรังสีเครื่องตีมแอลกอฮอล์ ยี่ห้อหนึ่งสื่อถึง ผกก.สภ.รัตนานิเบศร์ ให้ตรวจสอบการดำเนินคดีกับบริษัทผลิตเครื่องตีมแอลกอฮอล์ ซึ่งจะหมดอายุความสิ้นเดือน ต.ค.นี้ โดยตั้งข้อสังเกตว่าแจ้งความมากกว่า 4 ปี แต่ตำรวจไม่ติดต่อบริษัทผู้ถูกกล่าวหามาสอบปากคำเพื่อดำเนินคดี ด้าน พ.ต.อ.ธีรวัฒน์ ขจรเกียรติภาส ผกก.สภ.รัตนานิเบศร์ เปิดเผยว่า ได้ติดตามดำเนินการทั้ง 5 คดีแล้ว ขณะนี้ได้รับรวบรวมหลักฐานส่งให้ กก.ควบคุมเครื่องตีมแอลกอฮอล์ เป็นผู้พิจารณา และดำเนินคดีแล้ว 3 คดี อีก 2 คดี อยู่ระหว่างออกหมายเรียกให้บริษัทมารับทราบข้อกล่าวหา

### แนวทางปฏิรูประบบสาธารณสุข

**สื่อแนะนำ** : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์(มติชน, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus) ทวีตของ NBT

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รว.สธ. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ประธาน คกก.ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข โดย นายอนุทิน กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นชอบกับแนวทางที่คกก.นำเสนอ และผลการดำเนินงานของคกก.ชุดนี้ จะนำเสนอในคกก.ปฏิรูปชุดใหญ่ 13 คณะ ในวันที่ 15 ต.ค. โดยในส่วนของ สธ. เน้นการปฏิรูป 5 กิจกรรมหลัก คือ การแก้พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ให้ทันสมัย ไม่ต้องใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, ปฏิรูปสุขภาพวัยแรงงาน, จัดให้ทุกสถานประกอบการมีการจัดข้อมูลสุขภาพคนทำงาน, ภูมิใจให้สถานประกอบการที่ทำได้ลดการจ่ายเงินสมทบในประกันสังคม และเตรียมแยกงบส่งเสริมป้องกันโรคออกจากงบรักษา

### 18 ปี กรมการแพทย์แผนไทย

**สื่อแนะนำ** : เว็บไซต์ thailandplus

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สธ. มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 18 ปี กรมการแพทย์แผนไทยฯ ชูนโยบาย Healthy Wealthy Happy คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจชุมชนพร้อมกันประชาชนมีความสุข

### แนวทางดำเนินงาน ออย. ปี 64

**สื่อแนะนำ** : เว็บไซต์มติชน, thailandplus

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ปีงบประมาณ 2564 การดำเนินงานจะชูแนวทาง 5 S ได้แก่ Speed ลดขั้นตอนการให้บริการ ปรับกระบวนการอนุมัติ/อนุญาตให้รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Safety สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สร้างระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด Satisfaction ให้บริการแบบมีอาชีพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ Supporter สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ Sustainability สร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และทำให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เน้นประเด็นสำคัญ 7 เรื่อง ได้แก่ 1. สร้างความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน ส่งเสริมการผลิตในประเทศ และอำนวยความสะดวกในการนำเข้า 2. ผลักดันสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 3. พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และพัฒนา e-Submission ทุกกระบวนการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 4. จัดการปัญหาโฆษณาผิดกฎหมาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ และตอบโต้ทันเหตุการณ์ 5. สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ สามารถตัดสินใจเลือกบริโภคอย่างปลอดภัย 6. ปรับเปลี่ยน ออย. สู่อัจฉริยะดิจิทัล 7. สร้างศักยภาพให้บุคลากร ออย. เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองผู้บริโภค และการเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน

### ความรุนแรงในโรงเรียน

**สื่อแนะนำ** : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์(สำนักข่าวไทย, ทวีตของ 9)

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รก.อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีการทำร้ายนักเรียนว่า ขณะนี้สิ่งที่สังคมควรมุ่งเน้นดำเนินการ โดยเฉพาะในครอบครัวของเด็กที่เรียนในโรงเรียนที่เกิดเหตุ ควรกลับมาดูแลบุตรหลาน ไม่ควรกล่าวถึงหรือสอบถามเด็กถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีก เพราะจะกลายเป็นบาดแผลทางใจ หรือกระตุ้นให้คิดถึงเรื่องราวความรุนแรง ควรชวนคุยในเชิงสร้าง สรรค์หรือพูดคุยเชิงบวกให้เด็กรู้สึกอบอุ่นและคลายกังวล กอดปลอบ ส่วนผู้ปกครอง ควรปล่อยให้คนที่ทำหน้าที่ดำเนินการหาตัวคนผิดแทน และให้เวลากับลูกหลานให้มาก ถือเป็นโอกาสเรียนรู้ว่าในเด็กเล็กไม่ควรเข้มงวดเรื่องการลงโทษเพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัย เพราะเด็กวัยอนุบาลเล็กเกินกว่าจะเข้าใจ กรณีโรงเรียนสารสาสน์ฯ ควรถือเป็นโอกาสในการแก้ปัญหาเชิงระบบ ผู้ปกครองและครูในโรงเรียนควรสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอบอุ่นร่วมกัน การติดตามดูแลบุตรหลานผ่านกล้องวงจรปิด ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน

### เดือนข้ามถนนใน สธ.

**สื่อแนะนำ** : เฟซบุ๊ก



## ประเด็นข่าว

-นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล อธิบดีกรมปศุสัตว์ สธ. โพสต์เฟซบุ๊กเตือนการซื้อบริโภค.สาธารณสุข เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากไม่มีลูกขนาดตามสีแยกในบริเวณกระทรวง

### ข่าวปลอม พอกบำรุงผิวด้วยฟักทอง

สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, จส.100

-ตามที่ได้มีการเผยแพร่เรื่อง พอกผิวด้วยฟักทอง ช่วยบำรุงให้ผิวขาวขึ้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ แม้ฟักทองจะมีวิตามินบีที่มีคุณสมบัติทำให้ผิวขาวได้ แต่ไม่ได้มีปริมาณมากพอ และวิตามินบีไม่สามารถปลดปล่อยและซึมเข้าสู่ผิวได้

### เลี้ยงอาหารค้างคืน

สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ

-นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อมูลว่า กล่าวถึงข่าวหญิงรายหนึ่งรับประทานเปาะเปี๊ยะที่เก็บไว้ในตู้เย็นนานกว่า 3 วัน ทำให้ท้องเสียอย่างรุนแรงจนเสียชีวิต ว่า อาหารที่มีการอุ่นซ้ำซาก หรือต้มตุ๋นนานเกิน 4 ชั่วโมงขึ้นไป จะทำให้คุณค่าด้านโภชนาการลดลง และส่งผลให้เกิดความเสี่ยงอาหารเป็นพิษตามมา ดังนั้น ควรเลือกซื้อหรือปรุงอาหารให้พอรับประทานในแต่ละมื้อ เพราะอาหารที่ปรุงสุกใหม่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า และไม่เสี่ยงต่อการบูดเสีย

### โรคระบาดในสุกร

สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-นายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ชี้แจงกรณีการป่วยตายผิดปกติของสุกรในพื้นที่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ว่า 1.โรคระบาดในสุกรที่พบคือโรค Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome ไม่ได้ติดจากสุกรสู่คน 2.เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ให้ยกระดับระบบป้องกันภัยทางชีวภาพของฟาร์มอยู่ในระดับสูงสุด หากพบการป่วยตายผิดปกติของสุกร ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที เพื่อการควบคุมป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดในวงกว้าง 3.ประชาชนทั่วไป สามารถบริโภคเนื้อสุกรได้ตามปกติ ขอให้เลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ร้านจำหน่ายที่ได้รับรองปศุสัตว์โอเค หรือผ่านตรวจรับรองจาก สธ. 4.ควรบริโภคเนื้อสุกรที่ปรุงสุก งดการบริโภคดิบ เช่น ลาบดิบ หลู้ เป็นต้น

## สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr\_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

